

Mục đích của dạy học trực tuyến là hỗ trợ học thay thế dạy học trực tiếp từ các cơ sở giáo dục phổ thông và các cơ sở giáo dục thung xuyên, giúp các cơ sở giáo dục nâng cao chất lượng dạy học và hoàn thành chương trình giáo dục. Hoạt động này cũng nhằm phát triển ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Giáo dục, đồng thời mở rộng tiếp cận giáo dục cho học sinh, tạo điều kiện các em có học mọi nơi, mọi lúc.

Bộ GDĐT quy định nguyên tắc dạy học trực tuyến là nội dung phải đáp ứng mục tiêu học yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông (CTGDPT); bổ sung các điều kiện tối thiểu về hạ tầng kỹ thuật dạy học trực tuyến, đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu tổ chức dạy học trực tuyến. Các cơ sở giáo dục phổ thông và các cơ sở giáo dục thung xuyên khi thực hiện hoạt động này cần tuân thủ các quy định liên quan về an toàn thông tin, quy định về dữ liệu, thông tin cá nhân, sử dụng trí tuệ theo các quy định của pháp luật.

C dạy học trực tuyến hỗ trợ và thay thế trực tiếp nâng cao chất lượng dạy học

Hoạt động dạy học trực tuyến, theo quy định trong Thông tư của Bộ GDĐT, có thể thực hiện theo các bài học học sinh theo CTGDPT, bổ sung sự tương tác giữa giáo viên và học sinh trong quá trình dạy học. Hoạt động này có thể hỗ trợ dạy học trực tiếp từ các cơ sở giáo dục bằng cách thực hiện một phần nội dung bài học học sinh theo CTGDPT hỗ trợ dạy học trực tiếp bài học học sinh đó. Dạy học trực tuyến cũng có thể thay thế dạy học trực tiếp từ các cơ sở giáo dục bằng cách thực hiện toàn bộ nội dung bài học học sinh theo CTGDPT thay thế dạy học trực tiếp bài học học sinh này.

Ngay khi các cơ sở giáo dục có quyền quyết định hình thức tổ chức dạy học trực tuyến hỗ trợ dạy học trực tiếp; tổ chức dạy học trực tuyến thay thế dạy học trực tiếp từ các cơ sở giáo dục trong thời gian học sinh không đến trường học tập vì lý do bất khả kháng.

Tổ chức dạy học trực tuyến, giáo viên thực hiện các hoạt động chính như: Tổ chức giờ học trực tuyến giảng bài và hướng dẫn học sinh học tập; giao nhiệm vụ học tập và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh; theo dõi và hỗ trợ học sinh khai thác nội dung học tập từ học liệu dạy học trực tuyến; tư vấn, hỗ trợ, trả lời câu hỏi và giải đáp thắc mắc của học sinh.

Học sinh học tập trực tuyến thực hiện các hoạt động chính như: Tham dự giờ học trực tuyến do giáo viên tổ chức; thực hiện các hoạt động học tập và kiểm tra, đánh giá theo yêu cầu của giáo viên; khai thác nội dung học tập từ học liệu dạy học trực tuyến; trả lời câu hỏi và trả lời câu hỏi từ giáo viên và các học sinh khác.

Kim tra đánh giá kết quả bằng hình thức trực tuyến trong điều kiện bất khả kháng

Thông tư của Bộ GDĐT quy định việc kiểm tra, đánh giá thung xuyên kết quả học tập trực tuyến của học sinh có thể thực hiện trong quá trình dạy học. Các hình thức kiểm tra, đánh giá thung xuyên trong dạy học trực tuyến có thể thực hiện theo quy định về kiểm tra, đánh giá thung xuyên của Bộ GDĐT.

Việc kiểm tra, đánh giá kết quả kết quả học tập trực tuyến của học sinh có thể thực hiện trực tiếp từ các cơ sở giáo dục theo quy định về kiểm tra, đánh giá kết quả của Bộ GDĐT. Tuy nhiên, trong trường hợp học sinh không thể đến các cơ sở giáo dục thì việc kiểm tra, đánh giá kết quả vì lý do bất khả kháng, việc tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả có thể thực hiện bằng hình thức trực tuyến.

Bộ GDĐT cho phép ngay khi các cơ sở giáo dục phổ thông quyết định lựa chọn hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả theo quy định của Bộ GDĐT, bổ sung việc kiểm tra, đánh giá, chính xác, công bằng, khách quan, trung thực.

Hoạt động dạy học trực tuyến cần đi kèm với việc phân bổ, ứng dụng quy định, Bộ GDĐT quy định có trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Trong đó, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các cơ sở, ngành, UBND cấp huyện và các cơ quan có liên quan triển khai dạy học trực tuyến từ địa phương. UBND cấp tỉnh xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ về nguồn lực bổ sung hạ tầng kỹ thuật tổ chức dạy học trực tuyến; bố trí kinh phí đầu tư, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng dạy học trực tuyến cho giáo viên, cán bộ quản lý và mở rộng các điều kiện kỹ thuật tổ chức dạy học trực tuyến.

Thông tư 09 có hiệu lực thi hành từ 16/5/2021.

TNG ÀI DCH V CÔNG: (0236) **1022** học ***1022** , **min phí phục vụ**

1. **Nhìn phản ánh, góp ý** của người dân cho Thành phố và chuyển các quan chức nòng cốt
2. Hỗ trợ, giải đáp **TH TC hành chính, quy định, chính sách**
3. Hỗ trợ sử dụng dịch vụ **chính quyền trực tuyến**
4. Cung cấp các thông tin khác của Thành phố (**thiên tai, an ninh, sạt lở, ...**)
5. Cung cấp dịch vụ **Call Center**, **nhận tin CSKH** chuyên nghiệp, **GIÁ R NHT**.